

giữa Công an thành phố với Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên...

2. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; giúp mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật; ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ ANTT, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước. Cụ thể:

Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/1/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 09/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào các tôn giáo”; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng củng cố nền ANND, thế trận ANND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an “Về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025; Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an ngày 28/12/2021 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 05/CT- UBND ngày 18/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 239-QĐ/ĐUCA ngày 24/11/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong

trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố thể trận an ninh nhân dân và thể trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng tập trung đồng bào theo tôn giáo, các khu công nghiệp tập trung, các trường học. Vận động Nhân dân tích cực tham gia tấn công, trấn áp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lên án những hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tổ chức tốt các hoạt động tiến tới kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022), 77 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”... Đưa nội dung tiêu chí an toàn về ANTT vào xét khu phố, ấp văn hóa; phường văn minh đô thị; xã văn hóa nông thôn mới; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường văn hóa. Huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

5. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa bàn, địa phương và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; rà soát loại bỏ những mô hình không hiệu quả, mang tính hình thức. Xây dựng lực lượng Công an thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, biết phát huy sáng kiến, sự sáng tạo, thể hiện là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn đối với lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo các nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở, năm 2022 tổ chức kiểm tra ít nhất 04 phường, xã. Duy trì hoạt động giao ban, báo cáo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện; hàng năm (quý IV) tiến hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Phát hiện kịp thời những tồn tại yếu kém trong công tác xây dựng phong trào để tìm ra nguyên nhân những tồn tại, yếu kém để khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-CAT ngày 02/07/2021, thông qua đó phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân. Vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đạo đức, phong tục tập quán lành

manh trong Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT từ cơ sở. Vận động Nhân dân không ngừng nâng cao cảnh giác, bảo vệ bí mật Nhà nước, đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của địch, thực hiện các hình thức, biện pháp phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Nâng cao chất lượng kế hoạch phối hợp, thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc với Công an và các ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT” gắn với chương trình “4 giảm”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, hòa giải các mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng khu dân cư, xã phường, an toàn về ANTT gắn với xây dựng khu phố, ấp văn hóa. Phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT (19/8) và Ngày hội “Đại Đoàn kết toàn dân tộc”.

- Phối hợp các cơ quan báo, đài truyền hình tuyên truyền các bài tin, bài phóng sự có chất lượng trong cuộc thi viết về nội dung tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về mô hình tự quản ở khu dân cư do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức năm 2022. Tiếp tục tham gia góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, trong đó tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các diễn đàn “Lắng nghe ý kiến Nhân dân”, “Nhân dân tố giác tội phạm”, “Mặt trận lắng nghe dân nói”, “Nói cho dân nghe và nghe dân nói”;...

- Phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các Ban Chỉ đạo xã, phường trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

2. Công an thành phố

- Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Xác định rõ địa bàn trọng điểm về ANTT để chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên từng địa bàn.

- Thường xuyên thông báo với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, chủ trương về công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an; mục tiêu, yêu cầu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTT để Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên nắm và phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đề xuất biện pháp giải quyết tại chỗ các vụ việc, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và tình huống phức tạp khác không để phát sinh thành điểm nóng.

- Hướng dẫn các ngành, đoàn thể tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư; hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Hướng dẫn Công an các xã, phường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT/-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Công văn số 1821/UBND-THNC ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an về ban hành quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông tại TP. Long Khánh thực hiện tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên các phương tiện thông tin, đại chúng nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong các tầng lớp Nhân dân.

- Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến ANTT do Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân cung cấp, thông báo công khai kết quả giải quyết để khích lệ phong trào. Tổ chức các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội để hỗ trợ cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, hỗ trợ các hoạt động giữ gìn ANTT của các đoàn thể.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT trong Nhân dân, trong các tổ chức thành viên của Mặt trận từ đó hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả cao trong giữ gìn ANTT. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, biểu dương kịp thời những gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

- Tiếp tục duy trì và phát triển Quy doanh nhân với ANTT tỉnh Đồng Nai để giúp đỡ ngày càng nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh; người bị quản lý giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện lao động, sản xuất nhưng không có vốn sản xuất, kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống và tham gia vào công tác bảo vệ ANTT của địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, tổ chức các đợt công tác dân vận gắn với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022), 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Phối hợp tổ chức thường xuyên, hiệu quả các diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến góp ý của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh để chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngày càng phát triển sâu rộng.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an xã, phường: Thường xuyên

thông báo với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở xã, phường về danh sách, thái độ cải tạo, nguyện vọng của những người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định về giáo dục, cải tạo tại xã, phường; những người đang thi hành các hình phạt cải tạo không giam giữ theo quyết định của bản án hình sự, những người hết hạn tù, hết hạn giáo dục tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương để phối hợp giáo dục, cảm hóa. Trao đổi thống nhất với Mặt trận và các tổ chức thành viên về biện pháp giáo dục và phân công từng ngành, đoàn thể giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa từng trường hợp cụ thể; đề xuất hỗ trợ vốn, tạo việc làm, để họ ổn định cuộc sống, không tái phạm tội. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại khu dân cư xác định địa chỉ các gia đình cần quản lý giúp đỡ như: gia đình có người cai nghiện ma túy, gia đình có người mới chấp hành xong án phạt tù, gia đình không có công ăn việc làm lâu ngày có nguy cơ bị lôi kéo vào con đường phạm tội để tham mưu, hướng dẫn phân công cán bộ hội, đoàn cùng Cảnh sát khu vực, Công an viên giúp đỡ.

3. Hội Nông dân thành phố

- Phối hợp với ngành Công an xây dựng chương trình phối hợp hành động về phòng, chống, tội phạm giai đoạn 2021-2023; phát động phong trào nông dân thi đua phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy. Đưa công tác phòng, chống tội phạm vào kế hoạch hoạt động và chỉ tiêu thi đua hàng năm của các cấp Hội.

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, hội viên nông dân thành phố thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với Công an thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, từng giai đoạn trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy.

- Phát động phong trào nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT gắn với phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động.

- Phối hợp xây dựng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Chủ động triển khai nội dung phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, trong đó tập trung:

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ thành phố thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong gia đình, cộng đồng. Nhằm góp

phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Tạo bước chuyển biến trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các đối tượng có nguy cơ vi phạm tệ nạn xã hội, nữ phạm nhân, nữ trại viên; giúp đỡ phụ nữ hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

- Phát hiện, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình và cộng đồng dân cư.

- Phát huy vai trò hội viên phụ nữ trong tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt chú ý các địa bàn phức tạp về ANTT; đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như: buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, cờ bạc, mại dâm, bạo lực gia đình.

5. Thành đoàn Long Khánh

Chủ động triển khai phối hợp thực hiện nội dung đầy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT của kế hoạch này, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cách phòng, chống tội phạm; cụ thể là phòng, chống tội phạm mua, bán người trên các kênh thông tin của Đoàn - Hội - Đội và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp tục phát động trong đoàn viên thanh niên thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phân loại đối tượng, lập danh sách những đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao, thanh niên hoàn lương để tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ.

- Phối hợp Công an thành phố, các ban ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức hội thi, tọa đàm, giao lưu, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên tại các khu dân cư, chợ, trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, các khu nhà trọ công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức phân công cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện có uy tín, có kỹ năng tiếp cận đối tượng, chăm sóc, giáo dục, quản lý người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời phân công cán bộ đoàn tham gia quản lý, giáo dục đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên đã chấp hành xong án phạt tù, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương, giới thiệu việc làm, giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn của Trung ương Đoàn, Quỹ đồng hành với thanh niên, Quy Doanh nhân với ANTT tỉnh...giúp thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Chú trọng công tác giáo dục, cảm hóa các đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện ổn định cuộc sống gia đình. Phối hợp tạo điều kiện cho người hoàn lương tham gia các hoạt động

Đoàn - Hội - Đội và tổ chức một số hoạt động dành riêng cho họ, nhằm tạo sự đồng cảm, giảm kỳ thị phân biệt đối xử của xã hội.

- Phối hợp với lực lượng Công an các cấp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật giao thông khi tham gia giao thông, không chạy xe lạng lách và tham gia đua xe trái phép; triển khai kế hoạch điều hành chỉ huy giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các giao lộ và nút giao thông trọng điểm.

- Xây dựng và duy trì tốt các mô hình, điển hình trong các phong trào như: “Thanh niên với văn hoá giao thông”, “Diễn đàn bạn trẻ và ma túy”; “Đội thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin”...; đảm bảo tại các khu dân cư đều có các mô hình của Đoàn thanh niên hoạt động đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo tốt ANTT tại địa phương.

6. Hội Cựu chiến binh thành phố

Chủ động triển khai phối hợp thực hiện nội dung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tập trung vào nội dung sau:

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT; nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm.

- Vận động hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng, âm mưu và hành động chống phá chế độ, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới và lợi ích quốc gia; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó tập trung công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống nhằm nâng cao cảnh giác và khí thế cách mạng của quần chúng.

- Đề cao vai trò trách nhiệm, uy tín của tổ chức Hội Cựu chiến binh và cá nhân người đứng đầu các cấp hội, trong vận động hội viên và Nhân dân tích cực xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT; nắm tình hình về ANTT tại địa bàn khu dân cư, chủ động phối hợp giải quyết và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở.

- Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền có các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại địa phương, củng cố nền an ninh nhân dân, thể trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thể trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn có khu công nghiệp tập trung. Tích cực tham gia nòng cốt trong xây dựng thể trận an ninh nhân dân gắn với việc tham gia xây dựng, củng cố các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, các lực lượng thực hiện tốt biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến hoặc vi phạm pháp luật; những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; những người chấp hành các hình phạt không giam giữ tại địa phương;

người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với Công an cùng cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại khu dân cư xác định địa chỉ các gia đình cần quản lý giúp đỡ như: gia đình có người cai nghiện ma túy, gia đình có người mới chấp hành xong án phạt tù, gia đình không có công ăn việc làm lâu ngày có nguy cơ bị lôi kéo vào con đường phạm tội để phân công cán bộ hội tham gia giúp đỡ.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, tăng cường các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình trong công tác phòng, chống tội phạm như: mô hình “CCB 1+4 (01 gia đình Cựu chiến binh gương mẫu phối hợp với 04 hộ liền kề tạo thành 01 cụm điểm tựa về phòng, chống tội phạm); mô hình “Tổ an ninh tự quản” góp phần phòng ngừa tội phạm từ cơ sở; mô hình “Tổ an toàn giao thông tự quản” của CCB góp phần giữ gìn trật tự ATGT. Ngoài ra, động viên hội viên CCB tích cực tham gia các mô hình tự quản, tự phòng khác tại khu dân cư.

- Động viên hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở phường, xã và động viên hội viên nhận trách nhiệm Tổ trưởng các Tổ Nhân dân, Tổ tuần tra, Tổ tự quản, Tổ hòa giải... tại cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ Hội Cựu chiến binh về kiến thức, kỹ năng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm; tham gia ngăn chặn các hành vi phạm tội; kịp thời phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, chủ động vận động, thuyết phục không để xảy ra sự việc phức tạp gây tác động xấu đến ANTT ở địa phương.

7. Liên đoàn Lao động thành phố

- Tổ chức vận động cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp tập trung, khu nhà trọ công nhân tăng cường cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động đối với nước ta, từ đó có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng công nhân vào các hoạt động biểu tình, gây rối, chống đối chế độ.

- Phối hợp với các ngành liên quan nắm tình hình về chế độ tiền lương, thưởng theo quy định của Nhà nước, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động qua đó kịp thời phát hiện những doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của nhà nước để kịp thời giải quyết, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng đình công, lãn công xảy ra ở các khu công nghiệp.

- Thực hiện tốt chương trình hành động: Phát huy vai trò công nhân, đoàn viên Công đoàn tự quản; phòng, chống ma túy trong công nhân viên chức lao động. Phối hợp tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp gắn với phong trào “Công nhân, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết hợp với việc quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng công nhân lao động. Tiếp tục phối

hợp xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản “Khu nhà trọ văn hóa” tại địa bàn có các khu công nghiệp tập trung.

8. Hội Người cao tuổi thành phố

- Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành. Phát huy uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, nhất là già làng, trưởng bản tích cực tham gia vận động, tuyên truyền con, cháu và Nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật.

- Thường xuyên trao đổi với Công an thành phố, tiếp nhận thông tin, tình hình về ANTT để phổ biến đến các cấp hội về: Tình hình ANTT, an toàn xã hội tại địa phương; âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nổi lên trong từng thời điểm, những sơ hở mất cảnh giác của Nhân dân. Qua đó vận động cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi nâng cao cảnh giác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nhắc nhở, giáo dục, quản lý con, cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Hội Người cao tuổi cấp xã nghiên cứu, lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của Hội Người cao tuổi trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa phương, cơ sở Hội. Kịp thời đề xuất khen thưởng, những tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc tham gia đảm bảo ANTT tại địa phương.

- Chỉ đạo các cấp hội tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá tại cộng đồng dân cư, tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp quản lý chặt chẽ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, người đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được tại ngoại. Lựa chọn, phân công cán bộ, hội viên có uy tín của Hội tham gia quản lý, giáo dục đối với từng đối tượng cụ thể. Phát huy uy tín của người cao tuổi tích cực tham gia tổ hòa giải, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay tại địa bàn cơ sở; tham gia vận động người phạm tội ra đầu thú.

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua: “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội Người cao tuổi gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân trên lĩnh vực đảm bảo ANTT với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT. Vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực và làm nòng cốt trong các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT tại địa phương (Tổ hòa giải, tổ nhân dân, tổ tự quản...).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tích cực tham gia diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, từ đó tham mưu, góp ý xây dựng lực lượng Công an

trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại cơ sở trong sạch, vững mạnh.

- Chủ trì phối hợp với lực lượng Công an tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội, già làng, trưởng bản.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các phường, xã có kế hoạch tổ chức thực hiện và gửi về Ban Chỉ đạo thành phố (qua Đội XDPT bảo vệ ANTT – Công an thành phố Long Khánh) *trước ngày 20/5/2022*.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố căn cứ nội dung kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình; thực hiện tốt quy chế hoạt động, theo dõi địa bàn, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng.

3. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, báo cáo 6 tháng (trước ngày 12/06), năm (vào ngày 12/12) gửi về Ban Chỉ đạo thành phố (qua Đội XDPT bảo vệ ANTT – Công an thành phố Long Khánh).

4. Giao Công an thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, giúp Ban Chỉ đạo tập hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các phường, xã;
- Chánh, Phó CVP;
- Lưu: VT, TH (NC).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Bùi Quốc Thế**